

## TIN TÔN GIÁO

### TIN TÔN GIÁO TRONG NƯỚC

#### CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐỨC LƯƠNG THĂM SƯ SÃI KHMER TỈNH TRÀ VINH

Trong thời gian thăm và làm việc với tỉnh Trà Vinh (1/6-13/6/2002), Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã đến viếng chùa Hang (H. Châu Thành) và thăm hỏi chư vị Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh. Trong cuộc tiếp xúc thân mật này, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã đánh giá cao những đóng góp to lớn của chư vị tôn đức, tăng ni và đồng bào Phật tử trong tỉnh cũng như các địa phương lân cận trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước hiện nay.

Chư vị giáo phẩm sư sãi Khmer đã chân thành cảm ơn và tin tưởng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhất tâm sống và tu học tốt theo phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", xây dựng tốt phum sóc và đoàn kết với các dân tộc, tôn giáo.

(Theo TTXVN).

#### ĐOÀN ĐẠI BIỂU TÔN GIÁO VIỆT NAM THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI HOA KỲ

Trong những ngày tháng 5/2002, nhận lời mời của Tổng hội các Giáo hội và Hiệp hội của dòng đạo Tin Lành Giám lí Hoa Kỳ, đoàn đại biểu tôn giáo Việt Nam bao gồm các chức sắc cao cấp đại diện của ba tôn giáo lớn ở Việt Nam là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Công giáo Việt Nam và Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - miền Nam đã thăm và làm việc tại Hoa Kỳ. Cũng trong thời gian trên còn có đoàn công tác Tôn giáo của Chính phủ do ông Lê Quang Vịnh làm trưởng đoàn đã tham gia các hoạt động song phương với hoạt động của đoàn đại biểu tôn giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Tại New York hai đoàn đã tiếp xúc và làm việc với Tiến sĩ Bod Edgan- Tổng thư kí Hội đồng quốc gia các nhà thờ tại Hoa Kỳ; với Tổ chức Nhà thờ thế giới; với đoàn mục sư Liên Hợp Quốc; với Tổng hội các Giáo hội và Hiệp hội của dòng đạo Tin Lành Giám lí Hoa Kỳ; với đại diện của một số tổ chức tôn giáo và tổ chức phi Chính phủ hoạt động nhân đạo tại Liên Hợp Quốc.

Tại Washington D.C hai đoàn đã có các cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo Nhà thờ Giám lí Thống nhất, Hiệp hội Tin Lành quốc gia Hoa Kỳ, với cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hoa Kỳ về tôn giáo; với Giám đốc điều hành của Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế; với Đại sứ lưu động về tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ; với một số nghị sĩ và trợ lí của các nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ. Ngoài ra đoàn còn tham dự một số sinh hoạt tôn giáo ở một số cơ sở tôn giáo tại Washington D.C.

Trong các cuộc gặp gỡ với các đối tác Hoa Kỳ, các đại biểu của hai đoàn đại biểu Việt Nam đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở và xây dựng về các vấn đề liên quan đến tôn giáo, các hoạt động tôn giáo ở Việt Nam và bác bỏ những luận điệu xuyên tạc vu cáo Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo, vi phạm nhân quyền trong "Đạo luật nhân quyền về Việt Nam" của Hạ viện Hoa Kỳ, đề nghị các bên đối tác và các nghị sĩ Hoa Kỳ cùng góp sức để ngăn chặn đạo luật sai trái này nhằm góp phần thúc đẩy theo chiều hướng tốt đẹp mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong tương lai.

Qua các cuộc trao đổi lần này, phía Hoa Kỳ đã hiểu rõ hơn về chính sách tự do tôn giáo của Việt Nam, tình hình hoạt động của các tôn giáo, kể cả một số nhân vật tôn giáo cụ thể mà dư luận Hoa Kỳ quan tâm. Một số quan chức Hoa Kỳ đã thừa nhận sự đa dạng và hoà hợp của các tôn giáo Việt Nam, thừa nhận những phát triển quan trọng về tự do tôn giáo ở Việt Nam trong những năm qua.

(Theo BTTG).

#### LỄ TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN TRIẾT HỌC HỆ TẠI CHỨC KHOÁ I TẠI PHÂN VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC, HÀ NỘI

Lễ tốt nghiệp và cấp bằng Cử nhân Triết học, hệ tại chức, khoá I (1997 - 2001), do Khoa Triết học, Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội kết hợp với Phân viện Nghiên cứu Phật học tại Hà Nội đã được tổ chức trọng thể ngày 10 - 8 - 2002 tại chùa Quán Sứ, Hà Nội.

Tới dự có Thượng toạ Thích Thanh Duệ, Phó Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật giáo; ông Trần Khánh Dư, Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo của Chính phủ; GS.TS Mai Trọng Nhuận - Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội; PGS.TS. Phạm Gia Lâm, Phó Hiệu trưởng trường ĐHKHXH&NVQG Hà Nội; TS. Trịnh Trí Thức, Chủ nhiệm Khoa Triết học; GS.TS Nguyễn Hữu Vui, Chủ nhiệm Bộ môn Tôn giáo học thuộc Khoa Triết học; Các thầy

cô giáo khoa Triết học, đại diện các ban, ngành và các học viên là tăng ni, phật tử.

GS.TS Nguyễn Hữu Vui đại diện cho nhà trường đã trao bằng tốt nghiệp cho 40 tăng ni sinh đã hoàn thành chương trình cử nhân Triết học. Tại buổi lễ, PGS. TS Phạm Gia Lâm đã phát biểu ý kiến đánh giá kết quả tốt đẹp của khoá học đầu tiên kết hợp giữa Khoa Triết học của ĐHKHXH&NV Hà Nội với Phân viện Nghiên cứu Phật học Hà Nội: tỉ lệ tăng ni sinh tốt nghiệp cao, phần lớn đạt mức khá giỏi, có 1 tăng ni sinh đạt mức xuất sắc. Mong rằng sau khi tốt nghiệp, các cử nhân sẽ có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội theo hướng "tốt đời đẹp đạo".

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Trịnh Trí Thức đã cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền, ban, ngành và sự hợp tác tích cực của Phân viện Nghiên cứu Phật học Hà Nội, biểu dương tinh thần nỗ lực tinh tiến của các tăng ni sinh. Mong rằng sự quan tâm giúp đỡ này sẽ được tiếp tục trong các khoá học tiếp theo.

Thượng toạ Thích Thanh Duệ thay mặt Phân viện và các tăng ni sinh có lời đáp từ cảm ơn các thầy cô giáo, các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và xin hứa sẽ đem hết sức mình phụng sự cho sự nghiệp xây dựng đất nước, chấn hưng Phật giáo theo đúng tinh thần "Đạo pháp - dân tộc và CNXH".

*Đỗ Hoà Hới*

## TIN TÔN GIÁO THẾ GIỚI

### VATICAN KHẲNG ĐỊNH LẠI SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ẪN NẪN

Vatican đã nhấn mạnh việc các tín đồ Công giáo cần xưng tội để được tha thứ, tuy nhiên cũng nói rằng một vài người thường xuyên phạm tội sẽ không bao giờ được tha thứ. Trong một lá thư, Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã không chỉ rõ ai là những người thường phạm tội. Hồng y Joseph Ratzinger đã được hỏi "liệu người thường phạm tội có bao gồm những người tình dục đồng giới và những người li dị không?". Hồng y nói trong lá thư của Giáo hoàng đã không đề cập chi tiết, tuy nhiên ông nói điều kiện cơ bản của việc tha thứ là người đó phải tách rời ra khỏi tội ác và phải mong muốn thay đổi.

(Theo AP).

### GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II THÀNH LẬP HAI GIÁO PHẬN Ở UKRAINA

Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thành lập hai giáo phận mới ở Ukraina hôm 7/5 theo lời đề nghị của các giám mục Ukraina và nâng tổng số giáo phận ở Ukraina lên 7 giáo phận. Hiện ở Ukraina

có 1,2 triệu tín đồ Công giáo. Hai giáo phận mới này nằm ở phía đông và nam của Ukraina. Stanislap Padewky và Bronislop Bernatsky đã được bổ nhiệm làm giám mục hai giáo phận nói trên. Giáo hội Chính Thống Nga ngay lập tức buộc tội những người Công giáo Roma đã lôi kéo tín đồ tại những khu trung tâm Chính Thống giáo ở Nga và Ukraina.

(Theo AFP).

### LIÊN HOAN QUỐC TẾ GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO TẠI TORONTO (CANADA)

Theo Thư kí Hội đồng giám mục Canada, Liên hoan quốc tế giới trẻ Công giáo lần thứ 17 diễn ra tại Toronto từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm 2002. Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tới Toronto sáng ngày 23/7/2002 để dự lễ khai mạc. Số người tham dự liên hoan lần này ít hơn nhiều cuộc gặp gỡ lần thứ 16 tại Roma. Tại Canada, nước chủ nhà chỉ có 200.000 người ghi danh; Tại Mỹ có hơn 50 nghìn người ghi danh. Trong khi đó Chính phủ Canada đã từ chối cấp visa cho 6000 người xin nhập cảnh từ các nước thứ ba, vì sợ sau khi tham dự Liên hoan họ sẽ xin ở lại nước này. Ngoài ra thanh niên nhiều nước thế giới thứ ba cũng không có điều kiện tham gia vì lí do tài chính. Chỉ có thanh niên từ các nước phương Tây gặp thuận lợi hơn: Đoàn giới trẻ Tây Ban Nha có 700 người, Đoàn giới trẻ Pháp có 8000 người, v.v... Đặc biệt Đoàn Cu Ba đã có hơn 200 thanh niên Công giáo tới Canada nhân dịp này. Trung Quốc không có đoàn tham dự chính thức mà chỉ có một số người đến từ Hồng Kông và Ma Cao. Đoàn Việt Nam gồm 2 giám mục, 8 linh mục và 16 bạn trẻ người Công giáo. Tại lễ bế mạc Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã loan báo rằng Liên hoan Quốc tế giới trẻ Công giáo lần thứ 18 sẽ diễn ra tại Cologne (Đức) năm 2003.

(Theo Báo NCGVN).

### CÁC HỌC GIẢ HỒI GIÁO VẤN ĐÓNG MỘT VAI TRÒ THEN CHỐT Ở ẢRẬP XÊ ÚT

Bộ trưởng nội vụ, Hoàng tử Nayef bin Abdul Afif của Ảrập Xêút khẳng định các học giả Hồi giáo vẫn đóng một vai trò then chốt. Lời khẳng định đã chấm dứt những tin tức cho rằng nước này đang thông qua những chính sách tự do hơn. Khi được hỏi là có phải chính phủ sẽ không còn lắng nghe các học giả tôn giáo, ông Nayef nói rằng điều này là hoàn toàn không đúng; các học giả tôn giáo và giáo sĩ vẫn có được địa vị tôn kính và họ vẫn là những người đầu tiên được hỏi ý kiến về việc làm luật và tư vấn. Ông nói luật pháp nước này sẽ không bao giờ ban hành trái với luật Hồi giáo.

(Theo AFP)